

Số: /BC-SKHCN

Quảng Trị, ngày tháng 6 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Sơ kết công tác phòng chống ma túy 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng công tác 06 tháng cuối năm 2023**

Căn cứ Công văn số 1235/CAT-PV01 ngày 30/5/2023 của Công an tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống ma túy 06 tháng đầu năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả như sau:

#### **I. Tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy**

Thời gian qua, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy diễn biến ngày càng phức tạp; nhiều gia đình có con em, người thân nghiện ma túy ngày càng tăng, đặc biệt là trong thanh thiếu niên, học sinh; phương thức thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi gây hậu quả nghiêm trọng.

#### **II. Kết quả công tác phòng chống ma túy**

Ban Giám đốc đã chú trọng đến công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tránh xa ma túy, ý thức phòng, chống ma túy đến mỗi công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở, như: Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Công điện số 365/CD-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Chương trình hành động số 181-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Kế hoạch số 5199/KH-UBND ngày 13/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Hình thức tuyên truyền lồng ghép trong các Hội nghị giao ban của Sở, các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đoàn thanh niên: tuyên truyền về tác hại của ma túy, nâng cao ý thức tham gia phòng chống ma túy, tội phạm và mua bán người của công chức, viên chức; đưa tiêu chí phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội vào phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Thực hiện đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, được

sự quan tâm, chỉ đạo của Cấp ủy Đảng, Ban Giám đốc Sở đến nay không có người nghiện ma túy, người phạm tội về ma túy, tội phạm

Thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 57/KH-SKHCN ngày 31/5/2023 về thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023 với chủ đề *“Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp - Vì một cộng đồng sạch ma túy”* tại các phòng, đơn vị thuộc Sở, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công chức và người lao động trong toàn Sở tích cực tham gia phòng, chống ma túy đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, giáo dục công chức và người lao động nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đồng thời tự giác và tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy nhằm giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ quan và địa phương nơi cư trú.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tham gia các hoạt động phòng, chống ma túy, đặc biệt là lực lượng Đoàn thanh niên giữ vai trò xung kích. Tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở cảnh giác, tránh xa, tham gia tố giác các đối tượng lợi dụng điểm vui chơi công cộng, các quán bar, karaoke, nhà hàng, khách sạn để tổ chức sử dụng, chứa chấp, lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, chất hướng thần; các cá nhân, tổ chức mua bán các chất gây nghiện, chất gây ảo giác trên mạng internet, mạng xã hội, thường xuyên quán triệt, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở nghiêm chỉnh chấp hành.

### **III. Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022**

Trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tệ nạn ma túy diễn biến ngày càng phức tạp, Sở Khoa học và Công nghệ xác định một số nhiệm vụ trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục về phòng, chống ma túy nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động.

- Xác định công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy là một trong những nhiệm vụ cần ưu tiên thực hiện.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy,

của công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở với phương châm “phòng ngừa là chính”.

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ./.

***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh QT;
- Lưu: VT.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đào Ngọc Hoàng**